

Liên Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam - TGP Boston

--:--:--

Biên bản cuộc họp HĐMV/ LCD

Hôm nay Thứ Bảy ngày 13/05/2017 vào lúc 10:15AM tại Nhà Xứ của GX Thánh Rosa Lima, Chelsea, MA.

Bắt đầu khai mạc với bài Thánh ca: Đâu có tình yêu thương.. và Cha Giuse Nguyễn Tuấn Linh dâng lời nguyện.(sau khi HĐMV/ LCD dùng café, ăn sáng xong)

Kế đến là lời chào mừng HĐMV/LCD của Cha Trần văn Bản (Trần Dũng Lực) Quản Nhiệm CD Thánh Tâm Chelsea.

Các Thành phần tham dự gồm có Cha Nguyễn Tuấn Linh, Điều Hợp Viên, cùng với Ông Trần Phúc Trường điều hành cuộc họp, Cha Trần văn Bản, Các Thành Viên khác là Anh Phạm Minh Cường, Anh Nguyễn Liêm, Anh Nguyễn Đức Ấn, Anh Nguyễn Cường, Anh Nguyễn Thành, Anh Nguyễn Thượng Tuấn, Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bà Phạm duy Lý (Hạnh), Bà NG Ảnh... và Nguyễn Thái Bình.

Sau Lời nguyện và mở đầu, Cha Linh chào mừng BMV, cùng với một vài thông tin về Ngày Rước Kiệu Đức Mẹ 2017 và Ngày Đa Văn Hoá: Năm trước, mọi diễn tiến tốt đẹp ...Nhưng năm nay vào Tháng 4 đã không thích hợp, Tháng 7 Nhà Thờ đóng cửa... Và Cha Michael Harrington cho biết năm tới sẽ tổ chức vào Tháng 4...

Phong trào Canh Tân Đặc Sủng Boston, Chị Ảnh cho biết: Để phục vụ Chúa trong tâm tình yêu thương của Chúa Thánh Linh, phong trào bắt đầu khai sinh một năm trước, sinh hoạt mỗi Thứ 3 hàng tuần, đều đặn tại 51 Summer St. Everett, MA. Immaculate Conception Hall...nhưng cho đến nay PT đang cần có Cha Linh Hướng. Thêm vào đó, Cha Linh mời các Cha trong Giáo Phận tham gia vào PT, mặc dầu chưa được Tòa TGP chính thức công nhận, nhưng cứ sinh hoạt bình thường.

Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót- Cha Hà muốn đưa về LaSalette vào đúng ngày CN sau Lễ Phục Sinh...Lúc này là thời gian bận rộn (Mùa Phục Sinh, Ngày Đa Văn Hóa của GP rơi vào Tháng 4), thêm vào đó là khó khăn của Thời Tiết... Nên Cha Linh sẽ liên lạc và đề nghị với Cha Hà cứ tổ chức vào Tháng 8 như mấy năm trước...

Anh Tuấn cập nhật tin tức về thủ tục đề cử và thay đổi đại diện của các CD: cần có đơn đồng ý của Cha Quản Nhiệm CD (mỗi CD cần có 3 người, một trong 3 người nên là thành viên của BMV/CD).

Thánh Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017 : Được đề nghị vào buổi chiều Thứ Bảy 25/11/2017 hay 19/11/2017, và dự kiến là BC High School, Boston. Sẽ trình lên ĐHY quyết định.

LCĐ đã mở trương mục mới với số tiền quỹ là \$5798.00 . Anh Thủ Quỹ cho biết một số CĐ chưa đóng Niên Liễm cho 2016 và 2017. Các CĐ ít người sẽ phải đóng Niên Liễm là \$50.00/năm. Nhưng Quyền lợi và công việc vẫn không thay đổi. Việc này cần có Biên Bản minh định cho tiền quỹ (Niên Liễm) LCĐ.

Để kiện toàn cơ cấu HĐMV/LCĐ: Tất cả đã đồng ý với nhiệm kỳ là 4 (bốn) năm, và BDH/LCĐ sẽ được bầu với tỷ lệ nhân sự là: 6/3 (6 người được bầu trong 18 người từ 6 CĐ, và Cha Linh chỉ định 3 người). Đại diện của các Hội Đoàn của LCĐ không ở trong BDH/LCĐ. Tất cả các thành viên đã đồng ý ngày Bầu cử sẽ để đến Tháng 01/2018. Ông Trưởng, Anh Tuấn và Bình sẽ soạn chương trình cho ngày Bầu Cử .

Phiên họp lần tới sẽ vào ngày Thứ Bảy 09/09/2017, tại CĐ Thánh Giuse, Lowell.

Buổi họp đã kết thúc vào lúc 12:45PM cùng ngày, sau khi các thành viên hát Kinh Hoà Bình, và cha Lực ban Phép lành. Rồi sau đó tất cả đã dùng cơm trưa ở phòng kế bên.

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com